



THƯ MỤC VỤ

THÁNG 11, 2024

Con Xin Chào Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức,

Từ ngày 14 đến 17 tháng mười vừa qua, các linh mục phục vụ tại đất nước Mỹ tụ tập về để họp mặt tại nhà Thờ Kiếng ở quận Cam với sự hiện diện của 5 giám mục đang phục vụ tại Mỹ và Canada. Chủ đề năm nay là không có Linh Mục thì không có Thánh Thể trích lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô II. Con cảm nghiệm thật hạnh phúc và hãnh diện bởi vì với dân số 364 triệu người, chúng ta có được 1,000 linh mục hiện đang phục vụ tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, con cũng có dịp được gặp các Cha cùng chủng viện và những Cha từng học chung trong dòng Ngôi Lời. Con cũng có cơ hội gặp lại 1 hàng xóm đã trên 30 năm mới gặp lại. Một chuyến đi mang lại cho con nhiều điều để tưởng niệm và kết nối với lòng biết ơn tha thiết đến những con người đã làm gương sáng và nâng đỡ con qua bao tháng ngày. Với tâm tình tưởng nhớ và biết ơn, chúng ta cùng giáo hội Mừng Kính Các Thánh vào ngày 1 tháng 11, dành trọn tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, và cùng chung với đất nước Hoa Kỳ mừng lễ Tạ Ơn vào thứ Năm ngày 28.

Các Thánh là những con người đã trải qua cuộc sống với nhiều thăng trầm còn hơn chúng ta nữa, nhưng các Ngài đã vượt qua được những nỗi sợ hãi và cạm bẫy để được trở nên giống Chúa hơn. Các Ngài luôn coi trọng các bí tích như Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Giải Tội và đặc biệt Bí Tích Thánh Thể để được gần gũi với Chúa hơn. Chúng ta không thể nói thương yêu khi không có một mối tương quan mật thiết vì vậy các Thánh luôn dành thời gian để biết về Thiên Chúa qua cách cầu nguyện, học hỏi, lắng nghe và tự khắc phục bản thân để làm việc theo ý Chúa muốn. Vậy nên các Ngài luôn quan tâm đến những người chung quanh, đặc biệt là những người bị chà đạp và áp bức. Và khi yêu thương quan tâm đến nhau thì ta càng muốn tốt cho nhau hơn.

Trong niềm tin ở Chúa Kitô Phục Sinh khai hoàn thì cuộc sống chỉ thay đổi chứ không mất đi, vì vậy trong tháng 11 này, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã an nghỉ trong Chúa. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, cho các linh hồn thai nhi, các linh hồn đang được thanh luyện chờ ánh sáng, vinh quang và sự an lành của Thiên Chúa. Các Ngài đang cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta.

Ở Việt Nam, chúng ta luôn nhắc nhở lẫn nhau là uống nước phải nhớ nguồn nên chúng ta coi trọng truyền thống Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà vì vậy người Công Giáo Việt Nam rất coi trọng tháng 11. Dù khó khăn bận rộn đến đâu, các gia đình luôn có người đi thăm viếng, sửa sang và lau chùi phần mộ của người thân yêu, xin lễ cầu nguyện, làm việc lành, xưng tội, tham dự Thánh lễ và rước lễ lãnh ơn toàn xá để chỉ cho các linh

hồn người thân yêu của chúng ta. Trong dịp này tại các nghĩa trang Công Giáo thường có Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân và thân bằng quyến thuộc đã được Chúa gọi về.

Thứ Năm ngày 28 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn. Lễ Tạ Ơn tạo cho chúng ta cơ hội để chúng ta bày tỏ niềm tri ân, tưởng nhớ đến công lao, và trân trọng bao hy sinh cao quý. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đến nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ lúc 10:30 sáng để chúng ta cùng nhau dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa.

Chúng ta cũng dâng lời tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những gương sáng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Thánh đã anh dũng hy sinh đổ máu để làm chứng cho tình yêu của Chúa. Nhờ những gương lành và máu anh dũng tử đạo đã giúp chúng ta có một đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn cầu bầu cùng Chúa để các con cái của các Ngài luôn sống chứng nhân tình yêu của Chúa.

Chúng ta Tạ Ơn Chúa vì đã cho chúng ta có những nhà lãnh đạo khôn ngoan với trái tim yêu thương, nhiệt thành cố gắng trở thành chứng nhân của Chúa để lo cho lợi ích chung của mọi người, để chăm lo cho người dân với niềm khát khao mang đến công lý, sự an lạc, vui tươi, ấm cúng cho mọi người.

Chúng ta Tạ Ơn Chúa ban cho chúng ta có được tự do để hân hoan sống phụng sự Chúa và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta Cảm Ơn đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón nhận và cứu mang người dân của chúng ta trong những năm qua. Chúng ta Cảm Ơn Tổng Giáo Phận Seattle đã luôn giúp cho chúng ta có một nơi Thánh Đường để chúng ta được tham dự Thánh lễ bằng ngôn ngữ của mình, được sinh hoạt và được nuôi dưỡng con em mình lớn lên trong ơn Chúa quyện chung với những truyền thống, vẻ đẹp và vị ngọt của cội nguồn dân ta. Chúng ta cùng Cảm Ơn và tưởng nhớ đến công lao và biết bao hy sinh của Quý Ông Bà Cô Chú Bác đã gầy dựng, bồi đắp và vun xới cho cộng đoàn đức tin Phêrô Phaolô từ năm 1975 để chúng ta có được một cộng đoàn như ngày nay.

Nhân dịp này, Con cũng xin được Cảm Ơn Giáo Xứ và tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em đã thương đón nhận Con như một thành viên của gia đình và đã luôn cầu nguyện cho Mẹ của Con trong những ngày tháng qua, đặc biệt vào dịp giỗ 100 ngày của Mẹ Con vừa qua. Nguyện xin Chúa trả ơn bội hậu cho tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em đã thương nâng đỡ Con bằng nhiều cách khác nhau hầu giúp con trong ơn gọi phụng vụ mà Chúa đã trao ban cho con.

Trong tháng 11, tháng tưởng nhớ đến các linh hồn, Con kêu mời mọi người cố gắng siêng năng tham dự Thánh lễ Misa, dọn mình rước lễ, và cầu nguyện cho linh hồn thân nhân, ân nhân của chúng ta. Con cũng xin Quý Ông Bà Anh Chị Em thương tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của Mẹ Con. Con xin chân thành cảm ơn.

Thân chào trong Chúa Kitô,

Con,

Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Khánh